



ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/ ๕๑๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  
เขต ๑ ถนนพาดวารี ตำบลป่าเช่า  
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ สทศ.มน.๐๐๐๑/  
ว.๑๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) แจ้งว่า ได้พัฒนาระบบ  
การทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นระบบที่พัฒนาบน Web Application สามารถ  
รองรับการแสดงผลบนหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาทดสอบความรู้  
ความสามารถของตนเอง เพื่อได้ทราบจุดเด่นหรือจุดอ่อนที่ต้องนำไปวางแผนส่งเสริม หรือพัฒนาตนเอง  
โดยในปัจจุบันระบบการทดสอบออนไลน์สามารถใช้เตรียมความพร้อมให้กับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย โดยระบบการทดสอบออนไลน์ ที่ สทศ.พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา แบบทดสอบ  
มีมาตรฐาน สามารถทราบรายงานผลคะแนนหลังการทดสอบทันที และผู้ทดสอบทราบถึงจุดเด่น และ  
จุดที่ต้องพัฒนาจากระบบดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ จึงประชาสัมพันธ์ระบบ  
การทดสอบออนไลน์ฯ ดังกล่าวข้างต้น มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ หากมีผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  
ในเว็บไซต์ สทศ. <https://onetesting.niets.or.th> หรือ QR CODE ที่ปรากฏดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวระอ อัจฉิวิง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๕๕๘๑ ๗๗๖๑ โทรสาร ๐ ๕๕๘๑ ๗๗๕๙

โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้อย่างมีความสุข



ศูนย์เครือข่ายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  บริหารงานการเงิน

เวลา.....  นโยบายและแผน  นิเทศ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ตรวจสอบภายใน  กฎหมาย

ที่ สทศ.มน.๐๐๐๓.๐๐๔/ว.๑๙

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้พัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นระบบที่พัฒนาบน Web Application สามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (Responsive Web) และรองรับการดำเนินการทดสอบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เพื่อให้นักเรียนหรือผู้สนใจเข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้ทราบจุดเด่นหรือจุดอ่อนที่ต้องนำไปวางแผนส่งเสริมหรือพัฒนาตนเอง โดยปัจจุบันระบบการทดสอบออนไลน์สามารถใช้เตรียมความพร้อมให้กับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔ วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๕ วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา) โดยระบบการทดสอบออนไลน์ ที่ สทศ. พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา แบบทดสอบมีมาตรฐานสามารถทราบรายงานผลคะแนนหลังการทดสอบทันที และผู้ทดสอบทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาจากระบบดังกล่าว นั้น

ในการนี้ ศูนย์เครือข่ายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอกความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในการประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ สทศ. <https://onetesting.niets.or.th> หรือ QR CODE ที่ปรากฏในเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอกความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน



ขอแสดงความนับถือ

นอชโน  
 อ.วิวัฒนา พัดเกตุ  
 อ.วิวัฒนา พัดเกตุ  
 อ.วิวัฒนา พัดเกตุ  
 อ.วิวัฒนา พัดเกตุ  
 อ.วิวัฒนา พัดเกตุ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒนา พัดเกตุ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประธานคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๙ พ.ค. ๖๕